



ชุมชนบ้านดินเปิด อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เดิมทีประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำเหมืองแร่ แต่หลังจากราคาแร่ตกต่ำ จึงได้หันมาทำการเกษตรปลูกยางพารา ปลูกปาล์ม และทำสวนผลไม้ โดยนำออมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างจริงจัง

นายวิวัฒน์ วสันต์ ผู้ใหญ่บ้านดินเปิด ในฐานะผู้นำชุมชน กล่าวว่า ตนเองได้ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ปลูกพืชหลายๆ ชนิด และ พยายามลดรายจ่ายในครัวเรือน

สำหรับการลดรายจ่ายในครอบครัวมีการดำเนินโครงการหลายโครงการ เช่น การทำปุ๋ยคอกโดยนำมูลสุกรที่เลี้ยงแบบหลุมมาใช้ประโยชน์ การทำน้ำหมักจากเศษพืชผักผลไม้ การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงไก่เบตง การเลี้ยงปลาตก การทำน้ำยาอเนกประสงค์ และการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อรับทราบรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน

หลังจากลดรายจ่ายแล้วจะมีการส่งเสริมการออมควบคู่กันไป โดยมีกิจกรรมทำกระบอกไม้ไผ่ใส่เหรียญทองสอง คือ เดือนที่ 1 ออม 100 บาท เดือนที่ 2 ออม 200 บาท เดือนที่ 3 ออม 400 บาท เดือนที่ 4 ออม 800 บาท เดือนที่ 5 ออม 1,600 บาท เดือนที่ 6 ออม 3,200 บาท หรือคุณแสดงขึ้นเรื่อยๆ ไปจนกว่าจะครบกำหนดในการฝากกระบอกไม้ไผ่ ซึ่งกำหนดไว้ทุกๆ 6 เดือน จากนั้นจะนำเงินที่ได้ไปฝากกับกองทุนหมู่บ้าน

รู้ใช้ ร้อยอม ไร่พอเพียง แบบชุมชนบ้านดินเปิด

บัญชีฝากเป็นชื่อของชาวบ้านเองในแต่ละรายบุคคลไป และจากนั้นทางคณะกรรมการก็จะนำเงินนี้ไปฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของบัญชีกองทุนหมู่บ้านดินเปิด ส่วนดอกเบี่ยนั้นชาวบ้านก็จะได้รับผลเหมือนเดิม และหากสมาชิกท่านใดเดือดร้อนก็สามารถที่จะกู้ยืมเงินกองทุนได้



ส่วนการเพิ่มรายได้คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มนำผลผลิตยางพารามาขายรวมกัน โดยเปิดตลาดประมูลยางพาราแผ่นดิบและน้ำยางสดขึ้นในหมู่บ้าน ทำให้ได้ราคาอย่างเป็นที่เป็นธรรม และเมื่อกรีดยางเสร็จแล้วจะรวมกลุ่มทำอาชีพเสริมเพิ่ม เช่น กลุ่มทำขนม กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า กลุ่มเพาะกล้วย และกลุ่มปลูกผักไร้ดิน

นอกจากนี้ยังมีกรเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยปราชญ์ชาวบ้านที่มีความ

เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณี ที่สำคัญให้แก่ลูกหลานในหมู่บ้าน โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกให้คนในพื้นที่ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมารักษาโรค

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน มีการจัดตั้งกองทุนต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เช่น กองทุนสวัสดิการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านยามเจ็บไข้ ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆ และมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน

สำหรับผู้นำชุมชนหรือเกษตรกรท่านใดสนใจศึกษารายการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนสามารถติดต่อได้ที่ บ้านดินเปิด ม.2 ต.ลำอี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โทร. 08-1893-7587



นายวิวัฒน์ วสันต์